

Nội dung dàn ý và các bài văn trong **Top 9 bài văn hay Tả một con vật trong vườn thú lớp 5 tuyển chọn ý nghĩa nhất** được chúng tôi sưu tầm và tuyển chọn giới thiệu dưới đây sẽ giúp các em học sinh có thêm ý tưởng, tư liệu tham khảo để bài viết mình đạt kết quả cao.

### Bài văn mẫu Tả một con vật trong vườn thú - Con hươu cao cổ

Trong kì thi vừa rồi em được điểm cao nên bố mẹ đã thưởng cho em một chuyến đi chơi thăm vườn bách thú. Sau khi được ngắm nghía rất nhiều loài vật lạ, em được đến trước chuồng của một chú hươu cao cổ. Lần đầu tiên nhìn thấy loài vật này trong lòng em đã cảm thấy vô cùng thích thú.

Thân hươu cao to, bốn chân dài nhưng không dài bằng cái cổ của chú. Cái cổ dài, đặc biệt giúp chú ăn được thức ăn trên những cành cây cao hay vươn hẳn ra ngoài để làm quen với các bạn nhỏ. Cả thân hình khoác lên một bộ lông màu vàng xen lẫn những đốm nâu, nhưng chân thì không có những đốm ấy. Đầu chú nhỏ, bên trên có hai cái tai bé bé xinh xinh. Miệng thì nhỏ so với thân hình nhưng lưỡi chú lại rất dài. Cặp mắt đen đen to như hai quả chanh, luôn nhìn mọi người thật hiền lành. Cái đuôi hươu đen, dài đến khuỷu chân.

Chú hươu lúc đứng vươn cao với cái cổ dài kiêu hãnh, lúc thì cúi xuống dụi dụi đầu vào vai người tham quan, hay há miệng nhận đồ ăn của các em nhỏ. Tuy có dáng hình to lớn nhưng chú lại rất hiền lành, thân thiện với mọi người. Bên cạnh chuồng người quản lý đã cố tình trồng một cây xanh rất cao to để làm thức ăn cho hươu, bởi tuy thân hình to lớn nhưng hươu lại rất hiền và chỉ là động vật ăn cỏ. Nhìn chú hươu ăn trông đến là hay. Chú đưa miệng vào gần những khóm lá xanh gần nhất rồi há miệng ra ngoạm lấy, ngẩng cổ lên để cổ giựt những chiếc lá đưa vào miệng rồi điềm tĩnh nhai như vừa ăn vừa thưởng thức những món ăn yêu thích của mình. Trong chuồng có hai chú hươu mẹ, một hươu con. Chú hươu con xinh xinh chắc chỉ bé bằng một nửa hươu mẹ. Vì còn bé nên chú hươu con chưa thể với lên cao để ăn lá, bởi vậy mà hươu mẹ ăn xong thì mớm lá cho con. Chú hươu mẹ giựt những chiếc lá rồi thả xuống, hươu con nhìn thấy đồ ăn thì chạy lại ăn một cách ngon lành. Cảnh tượng ấy đã chạm vào những suy nghĩ của em làm em nhớ đến tận bây giờ. Có lẽ loài vật cũng biết yêu thương, chăm lo và có tình cảm giống như con người. Vậy những hành động săn bắn thú hoang liệu có phải đã đến lúc nên dừng lại việc săn bắn thú hoang trái phép hay không?

Em sẽ nhớ mãi hình ảnh chú hươu trong buổi đi tham quan hôm nay, bởi em yêu vẻ đẹp hiền lành của nó.



### Bài văn mẫu Tả một con vật trong vườn thú - Con Khỉ

Ôi, đáng yêu làm sao! Một chú khỉ con đang làm trò, khiến mọi người cười thích thú! Hôm nay là chủ nhật, mẹ đưa anh em tôi đến vườn bách thú, để tận mắt được xem những con vật vốn ở tận rừng xanh, mà tôi mới chỉ được thấy qua ti-vi. Đi thăm rất nhiều chuồng thú, nhưng với tôi, những chú khỉ – nhà biểu diễn xiếc tài ba – là đáng yêu nhất.

Chú khỉ con này nổi bật nhất trong đàn, với bộ lông màu nâu vàng. Lông của chú không mượt, trái lại nó hơi xù lên, trông ngộ ghê! Khuôn mặt chú gần giống hình tam giác, má hóp lại, gò má nhô cao như người già. Đôi mắt chú tròn xoe, liếc láu nhìn quanh, trông thật tinh ranh. Mũi nó rất cao, nhưng hơi hếch lên, nhìn rõ cả hai lỗ mũi, trông rất nghịch ngợm. Miệng nó rộng đến tận mang tai, nhất là những lúc nó ngoác miệng ra cười, trông càng rộng hơn. Nó rất hay cười, nhưng vì hàm của nó chìa ra, nên trông lúc nào cũng nhăn nhó. Những chiếc răng nhỏ hơn răng người, nhưng trắng như sữa. Thân hình chú khỉ này hơi gầy, nó ngồi trên cành cây trông rúm ró. Tuy vậy, nhưng nó nhanh lắm đó. Với đôi tay dài lòng không, những ngón tay gần giống tay người và đầy lông lá, nó có thể đu bám chắc và chuyền cành nhanh thoăn thoắt. Trong chuồng

của những chú khỉ, có một cái cây to, để cho các chú chơi đùa như khỉ ở trong rừng. Thấy mọi người đứng xem, nó có vẻ thích chí, nên trở tài biểu diễn, mua vui cho mọi người. Đang đứng trên nóc bê, thoắt cái, nó lấy đà, rồi bật nhanh lên một cành cây, một tay bám vào cành, tay kia gãi gãi làm trò. Lúc này, tôi mới nhìn rõ một mảng đỏ dưới mõng chú. Thảo nào, ở tấm biển gắn trên chuồng, người ta ghi là “Khỉ đít đỏ”. Mọi người vỗ tay cổ vũ, nó càng khoái chí, buông cả hai tay, dùng đuôi cuốn chặt cành cây, đu mình xuống, miệng kêu “khech, khech...”. Bỗng chú tuột đuôi rơi xuống, ai nấy đều giật mình, nhưng nhanh như cắt, chú nhảy sang bám vào một cành cây gần đó, rất điêu luyện như diễn viên xiếc. Làm trò chán, nó nhảy xuống, giơ tay ra ngoài hàng song sắt, để xin ăn. Tôi ném cho nó mấy cái bím bím, cả bày xô lại cướp. Nhưng nó rất nhanh, lúc nào cũng cướp được nhiều nhất, và đưa hết vào mồm, nhai nhồm nhoàm, trông thật tham ăn. Mặc kệ chú đùa nghịch, bên cạnh đó, con khỉ mẹ vẫn đang chăm chỉ bắt giện cho khỉ con – chắc là em của nó. Trông gia đình khỉ cũng rất tình cảm.

Những chú khỉ trong vườn thú, đặc biệt là chú khỉ con tinh nghịch kia thật dễ mến! Tạm biệt những chú khỉ đáng yêu, em mong sao những chú khỉ này sẽ được chăm sóc tốt hơn, để lần sau trở lại thăm vườn thú, em sẽ được gặp lại những chú khỉ tinh nghịch, thông minh, nhưng khoẻ mạnh và xinh xắn hơn.

### Bài văn mẫu Tả một con vật trong vườn thú - Con voi

Cứ cuối tuần là em được bố và mẹ cho đi công viên chơi. Ở đó em được vui chơi thoải thích, được ngắm nhìn những con vật kì lạ. Đặc biệt là em thích thú với chú voi có tuổi ở đó.

Chà, chú mới to làm sao! Mẹ nói chú phải nặng đến vài tấn chứ chẳng chơi. Nhìn chú mà em tưởng tượng ra cả một toà nhà lớn. Bốn cái chân to lớn như cái cột đình. Còn cái tai thì chẳng khác gì một cái quạt lúc nào cũng phe phẩy. Thích nhất là chiếc vòi dài, càng về đỉnh lại càng nhỏ đi và có nhiều vòng tròn rất đều nhau. Mồm nép dưới cái vòi to tướng, nhìn sơ qua khó mà có thể thấy được. Hai chiếc răng nanh sắc nhọn, cong cong hình con tôm, chìa ra khỏi hàm răng, trông thật giống một con ác thú. Chú có cái đuôi dài thướt, dẻo như chiếc roi mây của cô em. Cùng với thân hình vạm vỡ, tròn tròn, nước da nhăn nheo, tựa như màu đất bùn ở những đồng ruộng xâm xấp nước đưa lên.

Cái kiểu chú ăn trông thật kì lạ. Đầu tiên, chú gắp thức ăn lên. Dùng vòi cuốn tròn lại rồi quăng tuột vào mồm. Chiếc vòi hữu ích ấy còn giúp chú làm được nhiều việc nữa cơ, chẳng hạn: “Bắt tay, chào người lớn...”

Mỗi lần ra về em lại có cảm giác nuôi tiếc. Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, em chia tay chú mà lòng buồn rười rượi. Mẹ nói nếu em cứ học tập tốt rồi tuần nào mẹ cũng đưa đi chơi vườn bách thú, nô đùa với chú voi to lớn và thật dễ thương.

### Bài văn mẫu Tả một con vật trong vườn thú - Con hổ

Chúng ta thường biết đến hổ là chúa sơn lâm, vị vua của rừng già qua những bộ phim hoạt hình hay trong những kênh thể giới động vật. Hổ là một con vật dũng mãnh chính vì sự dũng mãnh ấy khiến cho muôn loài khiếp sợ nó. Cũng chính vì thế mà nó được tôn là chúa của muôn loài tức là người cao nhất vậy. Hiện nay thì những con vật hoang dã ấy được nuôi dưỡng trong những sở thú

để bảo tồn nguồn gen quý tránh được sự sát hại của những con người độc ác và tránh nguy cơ tuyệt chủng.

Một lần nọ tôi cùng ba má đến thăm sở thú, tôi rất thường xuyên đến đây vì cuối tuần nào ba má cũng cho tôi đi chơi, cũng như là để ba má giải tỏa những căng thẳng trong công việc. Lần nào đến tôi cũng đến thăm vị chúa sơn lâm ấy. Thân hình của nó cũng rất to, nó thấp chứ không được cao như những con ngựa vằn hay linh dương thể mà trên kênh phim ta lại thấy nó có thể bắt được những con ngựa ấy. Chính bởi vì chúng rất nhanh mặc dù thấp nhưng nó không trở thành hạn chế của con hổ ấy. Toàn thân nó khoác lên một bộ lông đẹp khoang đen khoang cam nhìn rất đẹp. Cách phối màu trên thân hình ấy cũng rất tinh tế. Ở những chỗ như: cổ, bên trong chân... có những đám lông màu trắng rất đẹp, nhìn như những sợi kem bông mà tôi đang cầm vậy.

Đôi mắt nó tinh tường lắm thấy thức ăn nó vô cùng nhanh nhẹn và thể hiện sự sắc sảo trong đôi mắt của mình. Nhìn vào những lúc nó buồn bã bực tức đôi mắt ấy hiện lên thật sự dữ tợn. Tưởng rằng nếu chẳng may bị lọt vào đó sẽ bị xé xác ngay lập tức. Thế nhưng cũng có lúc ánh mắt ấy lại hiền từ thân thiện lắm. Mặc cho mình đứng đây nó cứ lững thững đi qua đi lại rồi lại nằm xuống.

Những chiếc răng nanh của nó rất sắc nhọn như những chiếc kim cỡ sắc nhọn và bự. Mỗi khi người ta cho nó ăn thì những chiếc răng sắc nhọn ấy hé ra trông thật là đáng sợ. Nó dùng bộ hàm ấy mà như xé tan nát miếng thịt sống.

Trên những bàn chân của hổ có những móng vuốt thật sắc nhọn, chính cái bàn chân ấy để giúp cho nó vồ lấy thức ăn.

Tôi thấy mến nó bởi vì nó là một loài vật có uy quyền và có sức khỏe rất mạnh. Chính sự hiếu kỳ ấy giúp cho tôi gần nó hơn ngắm nhìn nó mọi tư thế. Và cuối tuần đến xem nó ngày càng một lớn lên to khỏe như thế nào.

## Bài văn mẫu Tả một con vật trong vườn thú - Con trăn

Thứ bảy vừa qua, vì em đã đạt được nhiều điểm cao trong tuần nên ba mẹ quyết định thưởng cho em một chuyến đi chơi đến vườn bách thú. Trong vườn bách thú có rất nhiều loài động vật khác nhau, mỗi loài được nhốt trong chuồng lớn nhỏ riêng biệt. Trong số đó, em chú ý nhất là một con trăn gấm.

Đó là con trăn to nhất mà em thấy ngoài đời từ bé đến giờ. Thân nó to hơn bắp chân người lớn một chút, từ đầu đến phần đuôi dài khoảng 3 mét. Lúc em đến chuồng để băng “Trăn gấm”, nó đang nằm im lìm trên một thân cây giả. Lớp da màu nâu trơn bóng có các khoang màu đen và vàng như mắt lưới xen kẽ. Chiếc áo vằn vện ấy giúp trăn gấm ngụy trang hoàn hảo trên địa hình mà nó sinh sống. Chẳng thế mà mất vài phút quan sát em mới phát hiện ra được nó đang cuộn người vắt vẻo trên cây.

Trăn gấm có cái đầu nhỏ và dài, thuôn thuôn chứ không rõ thành hình tam giác như loài rắn độc. Đầu nó có màu vàng nâu khác hẳn thân người. Đôi mắt đen nhỏ xíu như hai hạt cườm gắn trên đỉnh đầu thờ ơ nhìn khách tham quan qua lớp cửa kính dày bảo vệ. Đột nhiên nó di chuyển, trườn từ thân cây xuống mặt đất, lúc đó em mới thấy trăn bò thẳng chứ không phải hình ziczac



như rắn. Con trăn khổng lồ ấy trườn lại sát tấm kính, cả thân hình tròn lẳn bị phình to hơn một chút ở bụng, có lẽ nó đã nuốt chửng đồ ăn gì đó rồi.

Cách nó di chuyển làm em nhớ đến con trăn xuất hiện ở ngay đầu bộ phim Harry Potter nên càng hứng thú ngắm nghía. Nhìn kĩ em nhận thấy từ mõm tới gáy của trăn gấm có một đường chỉ màu đen nổi bật hẳn lên. Thêm nữa, lại có hai đường chỉ đen khác to hơn, chạy từ khوة mắt xuống đến miệng làm mắt nó nhìn sắc hơn hẳn, giống hệt cách trang điểm của phụ nữ Ai Cập cổ đại mà em vẫn thấy trên ti vi. Con trăn lè chiếc lưỡi đỏ chẻ ngọn ra thám thính xung quanh một chút rồi lại lười biếng nằm bất động, em nghĩ nó cũng cần tiêu hóa thức ăn.

Đứng nhìn thêm một lát nữa, nghe thấy tiếng ba mẹ gọi em đành nuối tiếc rời khỏi chuồng trăn để thăm thú những loài vật khác. Trăn gấm là loài động vật quý hiếm, ở trong vườn thú tuy chúng không có bạn bè, nhưng tính mạng lại được bảo vệ an toàn. Nếu có dịp, em nhất định sẽ đến thăm nó vào lần sau.

### Bài văn mẫu Tả một con vật trong vườn thú - Con công



Giữa những nàng công mái đuôi ngắn cùn và bầy gà cục mịch, chàng công đực nổi bật như một “ngôi sao” sáng chói trong vườn thú khiến ai cũng phải trầm trồ.

Đó là một anh chàng đom đống, diện trên người bộ cánh lộng lẫy, tuyệt đẹp: Phần cổ và ức màu xanh biêng biếc, óng ánh, mượt nà. Phía lưng lại có một mảng màu xanh côm, hai bên cánh màu nâu xám, roi rớt những vệt sáng xanh. Đáng kể nhất trên bộ cánh của anh chàng may mắn ấy là cái đuôi dài duyên dáng được nhà thiết kế của tự nhiên ưu ái ban tặng. Mới sáng sớm, khi ánh mặt trời tinh nghịch luôn qua những ô hình quả trám của hàng rào sắt bao quanh chuồng công, nằm dài trên mặt đất, chàng công ngạo nghễ đi dạo một vòng, chiếc đuôi rủ xuống sau lưng, dài quét đất. Mỗi lúc như thế, ngực chàng ưỡn về phía trước, cái đầu ngẩng cao kiêu hãnh như một vị hoàng đế đang dạo quanh vương quốc nhỏ bé của mình. Trên đầu chàng là cái mào thanh

mảnh trông như một chiếc vương miện màu xanh. Đôi mắt nâu long lanh được tô điểm bởi viền lông trắng muốt khiến chúng càng trở nên sắc sảo. Nổi bật trên khuôn mặt anh chàng là một cái mỏ màu bạc hoàn hảo.

Mặt trời mùa hạ đã lên cao, rót suối nắng vàng óng ả xuống công viên, du khách mỗi lúc một đông đứng bao vây quanh chuồng công để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của anh chàng. Bỗng nhiên, như để chứng tỏ đẳng cấp của mình, chàng ta xòe cái đuôi dựng lên, trông như một chiếc quạt lớn tuyệt đẹp, trên có đính những viên bích ngọc. Những tiếng xuýt xoa, trầm trồ từ người xem khiến chàng càng kiêu hãnh, đi đi lại lại như đang trình diễn dưới ánh đèn sân khấu là những tia nắng rực rỡ của mặt trời. Dưới nắng vàng, mỗi sợi lông của chàng công cũng trở nên lóng lánh như dát vàng dát bạc.

Tùng cơn gió lang thang cũng phải chậm bước và ngay cả ánh mặt trời phiêu lãng cũng như ngưng đọng để chiêm ngưỡng vẻ lộng lẫy của chàng công.

### Bài văn mẫu Tả một con vật trong vườn thú - Con sóc

Chủ nhật vừa rồi tôi được bố mẹ cho đi chơi ở công viên Thủ Lệ. Công viên có rất nhiều các bạn thú, bạn nào trông cũng rất lạ mắt. Trong đó, em ấn tượng nhất là bạn sóc.

Bạn ấy có thân hình mảnh dẻ với cái đuôi rậm rạp trông như cái chổi lông gà. Thoạt nhìn trông đã đáng yêu rồi. Bạn có bộ lông màu xám nhạt, rất dày và dài. Nhìn rất mềm và mượt. Cái mắt đen, to như hạt mít, hay nhìn nghiêng ngó rất tinh nghịch. Hai chân trước gọn nên rất linh hoạt. Bạn thường dùng chúng để nhặt thông, hạt dẻ và các loại quả khác.

Cũng giống như họ hàng gặm nhấm của mình, bạn sóc có hai chiếc răng cửa to, dài, lộ ra ngoài chiếc mõm thuôn thuôn. Hai chiếc răng đó khoẻ như chiếc cưa máy. Chúng có thể bóc vỏ cây, cắn vỡ quả thông cứng một cách dễ dàng. Hai bên mép sóc chêm chệ một bộ râu như chiếc ăng ten lại kết hợp với chiếc mũi rất thính nên sóc đánh hơi rất giỏi. Chỗ nào có thức ăn là các bạn sóc biết mà đến ngay. Tuy cặp chân trước nhỏ nhưng bù lại, cặp chân sau của sóc to và khoẻ. Sóc lại có chiếc đuôi lớn để giữ thăng bằng và cặp mắt tinh tường nên chúng di chuyển trên cây nhanh thoăn thoắt, trông điệu nghệ như những nghệ sĩ biểu diễn xiếc.

Các bạn sóc tuy bé nhỏ nhưng rất nhanh nhẹn và thông minh. Em rất thích các bạn. Nếu có dịp em sẽ lại đến thăm các bạn.

### Bài văn mẫu Tả một con vật trong vườn thú - Con gấu

Cứ học giỏi là bố mẹ em hay cho em đi tham quan vườn bách thú. Trong vườn bách thú có nhiều con vật mà ở nhà không có. Trong đó thì em thích nhất là con gấu trúc bụi bầm và đáng yêu.

Con gấu trúc được nhốt vào trong một chiếc chuồng đã được đào sâu dưới đất và có song sắt bảo vệ. Chiếc chuồng cũng khá lớn đủ để chú gấu có thể đi lại thông dong trong đó. Đặc biệt hơn người ta còn thiết kế cho chú có một cái cành cây lớn để cho chú leo lên, và có một chuồng nhỏ trong đó để cho chú ngủ. Chú gấu trúc thật to lớn và bụi bầm biết bao nhiêu. Người của chú cứ tròn tròn trông thật là thích. Khi chú đi thì như một khối thịt đen chùi chùi thật buồn cười. Và chú lại có được cái bụng có lớp lông trắng như cước nhìn mới đáng yêu làm sao. Cái đầu trắng

nhưng mắt của chúng là có một màu đen nhìn rất ngộ nghĩnh. Không những thế mà hai cái tai cũng có màu đen nhỏ nhắn dựng lên làm cho chú gấu trúc thật đẹp.

Mắt của chú gấu lại hao hao nhìn như hình tam giác, có một chiếc mõm rất dài, mắt lại ty hí. Nếu như không có một vùng lông màu đen quanh mắt thì nhìn chúng thật buồn cười. Cổ của chú gấu cũng rất to.

Chú béo tròn nên đi lại thật là chậm chạp biết bao nhiêu. Rồi thỉnh thoảng chú lại đi lại đứng bằng chân sau thật là điệu nghệ. Chú gấu trúc như thật là khéo léo biết bao nhiêu khi đã trèo lên trụ xi măng ở gần đó để ngồi chễm chệ trông thật hài hước. Khiến cho tất cả trẻ em chúng em như thích thú với chú. Em biết được rằng loài gấu lại rất thích ăn mật ong nhưng đúng tên gọi là gấu trúc thì chú lại luôn ưa thích ăn những chiếc lá trúc non thơm ngon mà người ta hái về để sẵn cho chú

Chú gấu cứ ngồi đó và dường như chẳng thèm quan tâm đến mọi người xung quanh như đang nhìn chú. Em cũng rất yêu quý chú gấu trúc vì chú thật đáng yêu biết bao nhiêu.

### Bài văn mẫu Tả một con vật trong vườn thú - Con sư tử

Hè năm nay em được lên nhà cô chú trên Hà Nội để chơi với các em. Em được cô chú dẫn đi sở thú. Ở đó có rất nhiều con vật khác nhau, nhưng em thích nhất là chú sư tử.

Em nhớ lần đầu tiên đặt chân vào sở thú em đã có ấn tượng ngay với chuồng sư tử - cái chuồng to nhất và đặt cách xa các con vật khác. Chuồng sư tử bằng sắt chắc chắn, có một cây si già đặt trong và các hòn đá nhân tạo xung quanh. Chỉ có con một con sư tử trong đó, vẻ mặt đầy sắc lạnh. Đây là con sư tử đực. Nó to lớn và oai phong lắm liệt. Chẳng thế mà nó được mệnh danh là chúa sơn lâm đó sao.

Con sư tử khoác lên mình bộ áo màu vàng nâu đầy sang trọng, oai phong. Bộ lông vàng ấy khiến sư tử càng thêm hùng dũng như vị chúa tể. Cái đuôi dài lúc nào cũng ngoe nguẩy bên này bên kia. Bốn cái chân chắc khỏe, vững chãi. Đầu sư tử to, tròn với hai cái tai vểnh lên ẩn nấp sau cái bờm ngạo nghễ. Cái bờm vàng óng, mượt luôn được sư tử chăm chút và nó toát lên sự dũng mãnh của vị chúa tể rừng xanh. Đôi mắt sư tử sâu hoắm lại, luôn ánh lên những cái nhìn sắc nhọn như đe dọa đối phương. Bộ ria mép màu trắng lúc nào cũng động đậy như sự quan sát kẻ thù. Cái miệng sư tử to, rộng, với hai cái răng nanh trắng sắc nhọn giúp sư tử xử lý con mồi một cách dễ dàng.

Sư tử vốn là một loài thú dữ nhưng khi đưa về sở thú đã được con người thuần chủng. Tuy vậy, vẻ mặt nó vẫn luôn toát lên sự hung dữ. Những người huấn luyện mang nước và thức ăn vào cho nó. Những miếng thịt lợn, thịt bò đỏ hồng được sư tử gặm lấy, nhai nhai rất ngon lành. Cỏ xanh cũng được nó ăn một cách ngon miệng. Mỗi khi có người đến gần chuồng, sư tử lại gầm lên những tiếng gầm lớn đầy vẻ oai phong, dữ tợn.

Em rất thích con sư tử trong vườn bách thú này. Hi vọng nó sẽ bớt đi sự hoang dã dữ tợn để sớm thuần phục và thân thiện với con người.

## Dàn ý Tả một con vật trong vườn thú

### I. Mở bài

Giới thiệu con vật mà em sẽ tả (gặp nó trong hoàn cảnh nào?) Ví dụ: Hôm chủ nhật vừa qua, em được ba cho đi chơi ở Thảo Cầm Viên. Hôm đó em được nhìn thấy con vẹt (hoặc con gấu, con hổ, con voi...).

### II. Thân bài

Con vật sẽ tả có thể là bất cứ con vật nào mà em đã nhìn thấy ở vườn thú. Sau đây là gợi ý tả một con vẹt.

#### a. Tả hình dáng

- Vóc dáng con vẹt: to lớn hơn con vẹt bình thường.
- Màu lông của nó cũng khác lạ: đỏ rực.
- Cái mỏ màu ngà, nhọn hoắt, trông khoằm khoằm uốn cong như cái lưỡi câu.
- Đôi chân màu đen, khỏe, ngón dài có móng nhọn hoắt.

#### b. Tả hoạt động tính nết

- Vẹt đứng trên một thanh gỗ nằm ngang, trông rất sang trọng.
- Thình thoảng lại cất lên tiếng nói: “Mở cửa ra! Mở cửa ra!”
- Khi ăn, nó dùng mỏ cắt nát quả chuối, sau đó ăn từng miếng một.
- Ăn xong tiếp tục đi đi lại lại, đầu cứ gật gù ra vẻ khoái chí.

### III. Kết luận

Tình cảm của em đối với con vật vừa tả.

**CLICK NGAY** vào **TẢI VỀ** dưới đây để download **Top 9 bài văn hay Tả một con vật trong vườn thú lớp 5 tuyển chọn ý nghĩa nhất** file word, pdf hoàn toàn miễn phí.